

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 8/2020

05:29 07/08/2020

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 4/8, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc tháng 8/2020. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự tại điểm cầu Trung ương có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Điểm cầu địa phương có lãnh đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố; lãnh đạo các phòng trực thuộc BHXH tỉnh và BHXH các quận, huyện trên toàn quốc.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 7, số người tham gia BHXH khoảng 15,271 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 31% so với LLLĐ trong độ tuổi. Số người tham gia BHYT là 85,915 triệu người. Tổng số thu toàn Ngành đạt 216.673 tỷ đồng; đạt 53% KH của Ngành. Tỷ lệ nợ hiện chiếm 5,1% số phải thu.

Ngành BHXH bảo đảm giải quyết 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần; 5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 580.634 người hưởng chế độ BHTN. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh khám, chữa bệnh BHYT cho 92,490 triệu lượt người.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam cũng đã tích cực xây dựng, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành. Đặc biệt đã kịp thời ban hành các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19); các văn bản hướng dẫn về giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp; thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Covid-19; tăng cường, triển khai các biện pháp để hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19...

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và ước số tiền khoảng 475 tỷ đồng. BHXH Việt Nam đã xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh

nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 12/2020, gửi xin ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tiếp tục triển khai thực hiện.

BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở ngành liên quan, tuyên truyền, giải thích, ngăn chặn tình trạng một số đối tượng (ở một số địa phương) tranh thủ dịch bệnh Covid-19 trục lợi thu gom, mua bán sổ BHXH của người lao động bị ngừng việc; phối hợp với cơ quan Bưu điện triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 tại nhà cho người hưởng, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa bùng phát trở lại, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương có nguy cơ cao thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả.

Về BHYT, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thể BHYT được kịp thời khám, chữa bệnh hoặc chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT khi nghi ngờ nhiễm Covid-19; thực hiện thanh toán chi khám, chữa bệnh BHYT và sử dụng kinh phí từ quỹ khám, chữa bệnh BHYT hỗ trợ chống dịch Covid-19; cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19 để đảm bảo giãn cách xã hội;

Sau khi kết thúc thời gian cách ly, giãn cách xã hội, BHXH các tỉnh, thành phố tập trung xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án nhằm tăng tốc trở lại công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; phối hợp ngành Bưu điện tổ chức các Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiếp tục triển khai nhiệm vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT qua các Đại lý thu, điểm thu Bưu điện cấp xã; thực hiện rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp...

Tại hội nghị, lãnh đạo một số Vụ, ban chuyên môn, Giám đốc BHXH một số tỉnh, thành phố phát biểu đánh giá, phân tích kỹ hơn tình hình thực tế với nhiều khó khăn trong phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng... Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số tham gia BHXH bắt buộc giảm, các biện pháp đưa ra chú trọng phát triển nhóm BHXH tự nguyện, BHYT học sinh, sinh viên. Về quyền lợi BHXH, BHYT, một mặt BHXH các tỉnh, thành phố bảo đảm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chi trả các chế độ nhanh chóng, kịp thời, hạn chế các tác động của ảnh hưởng từ dịch bệnh; mặt khác tăng cường các biện pháp ngăn ngừa trục lợi chính sách, nhất là xử lý tình trạng thu gom, mua sổ BHXH, trục lợi chế độ ốm đau, thai sản, truyền thông để hạn chế nhận BHXH một lần.... Thực hiện đúng quy định về thanh toán BHYT với

các trường hợp xét nghiệm, điều trị bệnh Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, triển khai đa dạng các giải pháp, năng động, sáng tạo, hoàn thành các mặt công tác trong bối cảnh nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Nền tảng kết quả 07 tháng qua đã tạo đà rất tốt, tuy nhiên, vẫn còn không ít thách thức khó khăn phía trước. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020 còn khá cao. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh: toàn Ngành tiếp tục triển khai nhiệm vụ với nguyên tắc: Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ kết quả với từng cán bộ, từng đại lý thu; Bám sát chỉ đạo thường xuyên từ cấp trên, từ đó tham mưu, triển khai hiệu quả; Tinh thần phối hợp phải luôn chủ động và sẵn sàng, chặt chẽ giữa các bộ phận, đơn vị trong ngành và cả các cơ quan ngoài ngành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo các nhiệm vụ cơ bản cần tập trung trong các tháng cuối năm. Theo đó, về phát triển mở rộng đối tượng, rà soát, chuẩn hóa số liệu các nhóm chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình - xác định nhóm ưu tiên. Dư địa còn lớn, căn cứ các yếu tố, đặc điểm, đặc thù địa phương để tác động, vận động nhóm dễ trước, nhóm khó sau. Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với cơ quan thuế, cơ quan kế hoạch đầu tư, từ đó có cơ sở thông tin để tăng số tham gia BHXH bắt buộc. Lưu ý cả nhóm đang tham gia nhưng chưa đảm bảo tính bền vững; cần thường xuyên chia sẻ thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để tác động, nâng cao nhận thức, bảo đảm tham gia dài lâu. Phát huy vai trò tham mưu của các đơn vị, đa dạng hóa các nguồn hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT tới người dân, từ nguồn ngân sách địa phương, từ các hoạt động từ thiện.

Trong công tác truyền thông, phải phối hợp chặt chẽ với đại lý để tuyên truyền, vận động; cơ quan BHXH phát huy vai trò, chủ động ngay từ cơ sở, bảo đảm truyền thông đúng, trúng, đa dạng, linh hoạt, phong phú... Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá lại các phương pháp, hình thức truyền thông, phát huy các kênh truyền thông hiệu quả. Xây dựng tài liệu cẩm nang truyền thông cần mang tính động, mở, có thể linh hoạt sử dụng phù hợp với thực tiễn ở từng cơ sở, địa phương, từng nhóm đối tượng, tránh dập khuôn máy móc.

Về công tác thu, giảm nợ đọng, dù còn không ít khó khăn song vẫn còn dư địa, phải có giải pháp cụ thể, quyết liệt, mạnh. Tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra phù hợp với tình hình thực tế.

Chú trọng bảo đảm chặt chẽ quyền lợi BHXH, BHYT của người dân; chi trả lương hưu kịp thời, an

toàn, phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chi trả đúng, đủ quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, tăng cường các biện pháp ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, gian lận chính sách. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT, từng bước đổi mới phương thức thanh toán

Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đẩy nhanh, mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối dữ liệu giữa các mảng nghiệp vụ, hoàn thiện các phần mềm quản lý đáp ứng yêu cầu thực tế.

Các vụ, ban chuyên môn chủ động nghiên cứu nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ khó khăn của các địa phương. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu để tham mưu, sửa đổi quy trình nghiệp vụ, đề xuất hoàn thiện các Luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Về hợp tác quốc tế, tăng cường các hình thức trao đổi song phương, đa phương phù hợp trong bối cảnh mới.

Càng trong khó khăn, càng cần phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V, tạo động lực, lan tỏa tinh thần nỗ lực, sáng tạo trong toàn Ngành.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh chỉ đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân./.

TH

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-n20747>